



ประกาศสำนักงานศาลยุติธรรม

เรื่อง การขึ้นบัญชีและจัดทำทะเบียนผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.)
ระดับปริญญาตรี ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒ ของสำนักงานศาลยุติธรรม

ตามที่ได้มีประกาศคณะกรรมการพิจารณาเพื่อขึ้นบัญชีและจัดทำทะเบียนสำหรับผู้สอบผ่านภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒ ของสำนักงานศาลยุติธรรม ลงวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๒ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิส่งเอกสารหลักฐานเพื่อขึ้นบัญชีและจัดทำทะเบียนสำหรับผู้สอบผ่านภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ระดับปริญญาตรี ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒ ของสำนักงานศาลยุติธรรม วันที่ ๓๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิส่งเอกสารหลักฐานเพื่อขึ้นบัญชีและจัดทำทะเบียนสำหรับผู้สอบผ่านภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ระดับปริญญาตรี ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒ ของสำนักงานศาลยุติธรรม (ครั้งที่ ๒) และวันที่ ๒ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิส่งเอกสารและหลักฐานเพื่อขึ้นบัญชีและจัดทำทะเบียนสำหรับผู้สอบผ่านภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ระดับปริญญาตรี ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒ ของสำนักงานศาลยุติธรรม (ครั้งที่ ๓) โดยกำหนดให้ผู้มีสิทธิยื่นเอกสารและหลักฐานที่เกี่ยวข้องเพื่อตรวจสอบคุณสมบัติ นั้น

บัดนี้ ได้ตรวจสอบคุณสมบัติและเอกสารหลักฐานเสร็จเรียบร้อยแล้ว ปรากฏว่ามีผู้ที่มีคุณสมบัติตรงตามที่กำหนด จำนวนทั้งสิ้น ๕๓๑ ราย สำนักงานศาลยุติธรรมจึงประกาศรายชื่อผู้ได้รับการขึ้นบัญชีและจัดทำทะเบียนผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ระดับปริญญาตรี ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒ ของสำนักงานศาลยุติธรรม ปรากฏตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้

ทั้งนี้ ขอแจ้งให้ผู้ที่ได้รับการขึ้นบัญชีและจัดทำทะเบียนผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของสำนักงานศาลยุติธรรม ได้ทราบว่า

๑. หนังสือรับรองผลการสอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของสำนักงานศาลยุติธรรม สามารถใช้ได้ตลอดไป เว้นแต่สำนักงานศาลยุติธรรมจะกำหนดเป็นอย่างอื่น
๒. หนังสือรับรองผลการสอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) สามารถนำไปใช้ในการสอบคัดเลือกหรือสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งต่าง ๆ ของสำนักงานศาลยุติธรรม ที่กำหนดว่าคุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครสอบจะต้องเป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ในระดับนั้น ๆ หรือในระดับวุฒิการศึกษาที่ต่ำกว่าได้ โดยหนังสือรับรองฉบับนี้ จะมีผลใช้ได้ต่อเมื่อผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) มีคุณสมบัติทั่วไป และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา ๓๖ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ และต้องสำเร็จการศึกษาตามระดับวุฒิการศึกษาที่ใช้สมัครสอบ

๓. สำนักงานศาลยุติธรรมจะส่งหนังสือรับรองผลการสอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ให้ผู้ที่ได้รับการขึ้นบัญชีและจัดทำทะเบียนผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ทางไปรษณีย์ ตามที่อยู่ที่ได้บันทึกข้อมูลการสมัครสอบ หรือแจ้งเปลี่ยนแปลงไว้

๔. สำนักงานศาลยุติธรรมจะออกหนังสือรับรองผลการสอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของสำนักงานศาลยุติธรรม ตามชื่อ - นามสกุล ที่ปรากฏในเอกสารแนบท้ายประกาศนี้ หากมีการเปลี่ยนชื่อ - นามสกุล ในภายหลัง ให้แนบเอกสารหลักฐานการเปลี่ยนชื่อ - นามสกุล พร้อมกับหนังสือรับรองผลการสอบผ่าน เพื่อยืนยันสมัครสอบตามที่สำนักงานศาลยุติธรรมประกาศรับสมัครสอบไว้

๕. หากปรากฏภายหลังว่าผู้สมัครสอบรายใด มีคุณสมบัติไม่ตรงตามประกาศรับสมัครสอบ ถึงแม้ว่าผู้สมัครสอบรายนั้นจะเป็นผู้มีรายชื่อเป็นผู้ที่ได้รับการขึ้นบัญชีและจัดทำทะเบียนผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของสำนักงานศาลยุติธรรมตามประกาศนี้ ก็จะไม่มีความสิทธิได้รับการบรรจุและแต่งตั้งให้เข้ารับราชการในตำแหน่งที่สอบคัดเลือกหรือสอบแข่งขันได้

๖. หนังสือรับรองผลการสอบถือเป็นโมฆะ เมื่อ

๖.๑ เลขประจำตัวประชาชนของผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ไม่ตรงกับเลขประจำตัวประชาชนของกรมการปกครอง

๖.๒ ผู้สอบผ่านไม่สำเร็จการศึกษาภายในวันปิดรับสมัคร

๗. สำหรับผู้ส่งเอกสารฯ รายใด ที่ไม่มีรายชื่อตามประกาศนี้ ถ้ายืนยันว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามประกาศ และได้ดำเนินการตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการขึ้นบัญชีและจัดทำทะเบียนสำหรับผู้สอบผ่านแล้ว ให้ติดต่อสำนักการเจ้าหน้าที่ สำนักงานศาลยุติธรรม ทางโทรศัพท์ หมายเลข ๐ ๒๕๔๑ ๒๓๓๙ ต่อ ๓๐๔ หรือหมายเลข ๐ ๒๕๔๑ ๒๘๙๘ ภายในวันศุกร์ที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ ในวันและเวลาราชการ หากพ้นระยะเวลาตามที่กำหนด จะถูกตัดสิทธิไม่ให้ได้รับการขึ้นบัญชีและจัดทำทะเบียนฯ หากปรากฏว่าเป็นผู้มีสิทธิได้รับการขึ้นบัญชีและจัดทำทะเบียนฯ สำนักงานศาลยุติธรรมจะประกาศรายชื่อเป็นผู้มีสิทธิได้รับการขึ้นบัญชีและจัดทำทะเบียนฯ เพิ่มเติม

ประกาศ ณ วันที่ ๒๒ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๒



(นายสรารัฐ เบญจกุล)

เลขาธิการสำนักงานศาลยุติธรรม